

<p>การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชชมงคล ครั้งที่ 4 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p>	
<p>สาขาวิชาสัตวศาสตร์</p>	
ชื่อทักษะ	: การส่องไข่ฟัก (ไข่ไก่)
ประเภท	: เดี่ยว (ส่งได้ไม่เกินสถาบันละ 1 ทีม)
สนามแข่งขัน	: แผนกสัตวปีก สาขาสัตวศาสตร์และประมง
<p>รายละเอียด วัน เวลา การแข่งขัน</p> <p>วันที่แข่งขัน : วันที่ 25 มกราคม 2562</p> <p>ลงทะเบียน : รายงานตัว เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ แผนกสัตวปีก สาขาสัตวศาสตร์และประมง</p> <p>เริ่มแข่งขัน : เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แผนกสัตวปีก สาขาสัตวศาสตร์และประมง</p>	
<p>กติกาการแข่งขัน</p>	
<p>คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน</p> <p>นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหน่วยงานที่ร่วมแข่งขัน ไม่เกินระดับปริญญาตรี</p> <p>รายละเอียดของทักษะ</p> <p>ทักษะนี้เป็นทักษะการตรวจสอบสภาพไข่ไก่ สัตวปีก (ไก่พื้นเมือง) ในระยะฟัก</p> <p>กติกาการแข่งขัน</p> <p>โดยใช้ไข่ทั้งหมด 20 ฟอง ในภาพรวม โดยจะมีคำถามเฉพาะสำหรับไข่แต่ละฟอง จำนวน 1 ข้อ ต่อ 1 คำถาม คำถามละ 1 คะแนน</p>	
<p>การดำเนินการแข่งขัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กติกาและวิธีการแข่งขัน <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ผู้แข่งขันต้องมารายงานตัว ณ จุดแข่งขันก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที เพื่อจับฉลากลำดับการเข้าส่องไข่ 1.2 ผู้แข่งขันเข้าส่องไข่ครั้งละ 1 คน ตามลำดับที่จัดไว้ตามข้อที่ 1 โดยผู้แข่งขันแต่ละคนมีเวลาส่องไข่ไม่เกิน 10 นาที (ในกรณีผู้แข่งขันมีคะแนนสอบเท่ากัน ให้นำเวลาที่ใช้ในการแข่งขันมาร่วมพิจารณาลำดับที่ด้วย) 1.3 ในระหว่างรอการเข้าส่องไข่ กรรมการจะจัดให้ผู้เข้าแข่งขันรอในห้องที่กำหนด เช่นเดียวกับผู้ที่ได้ส่องไข่แล้ว กรรมการจะจัดให้รอในอีกห้องหนึ่ง จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จ โดยในระหว่างนั้นห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด หากฝ่าฝืนจะถือว่าทุจริตและถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน 1.4 ผู้แข่งขันต้องตอบคำถามตามวิธีการที่กำหนด และส่งกระดาษคำตอบภายในเวลาที่กำหนด 2. ข้อที่ใช้ในการพิจารณาสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 คุณภาพไข่ฟัก ได้แก่ ไข่มีเชื้อเป็น ไข่มีเชื้อตาย ไข่ไม่มีเชื้อ ไข่เน่า ช่องอากาศผิดปกติ ช่องอากาศหลุด 2.2 การเจริญเติบโตของตัวอ่อนระยะต่างๆ ได้แก่ ไข่ฟักช่วงอายุ 3-7 วัน, 8-14 วัน และ 15-20 วัน 	

อุปกรณ์ประจำโต๊ะแข่งขัน (ผู้จัดการแข่งขันเตรียมให้)	อุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
1. อุปกรณ์ส่องไข่ แบบส่องได้ครั้งละ 1 ฟอง 2. ไข่ฟัก 3. กระดาษสำหรับการตอบคำถาม	เครื่องเขียนและน้ำยาลบคำผิด

ตัวอย่างกระดาษคำถามและคำตอบ

ให้กากบาทหับคำตอบที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบต่อ 1 คำถาม โดยเลือกคำตอบที่สำคัญที่สุด หากตอบเกินจำนวนจะไม่นับคะแนนข้อนั้น

ฟองที่ 1	ไข่มีเชื้อเป็น	ไข่มีเชื้อตาย	ไข่ไม่มีเชื้อ
ฟองที่ 2	ไข่มีเชื้อเป็น	ไข่มีเชื้อตาย	ไข่ไม่มีเชื้อ
ฟองที่ 3	ไข่ฟักคุณภาพดี	ไข่เน่า	
ฟองที่ 4	ช่องอากาศหลุด	ช่องอากาศผิดที่	
ฟองที่ 5	ไข่เชื้อตายระยะแรก	ไข่เชื้อตายระยะหลัง	
ฟองที่ 6	ไข่ฟักอายุ 3-7 วัน	ไข่ฟักอายุ 8-14 วัน	ไข่ฟัก อายุ 15-20 วัน

ผู้ประสานงาน : อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ โทรศัพท์ 086-5034368



ไข่ฟองที่			
	ไข่ไม่มีเชื้อ	ไข่มีเชื้อมีชีวิต	ไข่เชื้อตาย
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

